

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
HUỲNH THỊ PHƯƠNG QUYÊN

- Họ và tên: **HUỲNH THỊ PHƯƠNG QUYÊN**
- Sinh ngày: 02 tháng 04 năm 1983
- Quê quán: Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
- Nơi ở hiện nay: Khu phố 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Huệ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây là niềm vinh dự đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri bầu cử ra. Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Nếu trong nhiệm kỳ này được nhân dân tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh với chức năng và nhiệm vụ đang công tác, tôi sẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1- Đối với cử tri: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, giám sát việc thực hiện chính sách đảm bảo được thực thi hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

2- Đối với địa phương, cơ quan: Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu, kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tập trung giải quyết các vấn đề: công tác chăm lo các hoạt động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo và thực hiện tốt các hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân, phối hợp huy động nguồn vốn ngân hàng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

3- Đối với bản thân: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Trên đây là chương trình hành động của bản thân nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.